



ภาพประกอบโดย จอน แม็กกันตัน

### พยานทั้งหลายของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

“ข้าพเจ้าเชื่อพยานทั้งหลายของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ประสบการณ์และประจักษ์พยานของพวกเขาอยู่ในพันธสัญญาใหม่—ทั้งของเปโตรกับเพื่อนในหมู่อัครสาวกสิบสองและมารีย์ สาวมัถดาลาผู้บริสุทธิ์และเป็นที่รัก ข้าพเจ้าเชื่อประจักษ์พยานที่พบในพระคัมภีร์มอรมอน—เช่นประจักษ์พยานของอัครสาวกนีไฟกับฝูงชนนिरนามิในแผ่นดินอูตมมั่งคั่ง และข้าพเจ้าเชื่อประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิทและซิดนีย์ ริกตันผู้ประกาศพยานอันยิ่งใหญ่แห่งสมัยการประทานสุดท้ายนี้หลังจากประจักษ์พยานอื่นๆ มากมาย ‘ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่! เพราะเราเห็นพระองค์’ ภายใต้การชำเลื่องมองด้วยพระเนตรที่เห็นทุกสิ่งของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนยันเป็นพยานว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืนพระชนม์ และข้าพเจ้าเป็นพยานถึงผลทุกสิ่งตามมาจาก *ข้อเท็จจริง* เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ขอให้ท่านได้รับความเชื่อมั่นและความสบายใจจากการมีพยานเดียวกันนั้น”

เอลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโครัมอัครสาวกสิบสอง, “การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์,” *เลียวไฮนา*, พ.ศ. 2014, 114

การประยุกต์ใช้ส่วนตัว: แม้เราไม่ได้อยู่ท่ามกลางผู้ที่เห็นพระวรกายที่ฟื้นคืนพระชนม์และสมบุรณ์ของพระผู้ไถ่ แต่เราสามารถยืนยันเป็นพยานถึงพระองค์วันนี้ได้ พระองค์ทรงเป็นจุดโฟกัสของชีวิตเราได้เสมอไม่ว่าเราจะพบตนเองอยู่ในเวลาหรือสถานที่ใดก็ตาม ทุกครั้งที่เรามอบใจและมือเรารับใช้ผู้อื่น แสดงความสุภาพ ความอ่อนโยน และความเคารพต่อทุกคน ปกป้องความจริง และแบ่งปันประจักษ์พยานของเราในพระกิตติคุณ เท่ากับเรายืนยันเป็นพยานแท้จริงของพระเยซูคริสต์

ส่วนหนึ่งจากภาพ ดินกับทราย โดยคาธา โดตซัน, ไม่นับชุดให้กำลังใจ

### เราไม่ต้องเดินคนเดียว

“การปลอมโยนอันสำคัญอย่างหนึ่งของเทศกาลอีสเตอร์นี่คือพระเยซูทรงดำเนินบนเส้นทางอันโดดเดี่ยวยาวไกลเพียงลำพังซึ่ง เรา ไม่ต้องทำเช่นนั้น การเดินทางอันอ้างว้างของพระองค์ทำให้เรามีเพื่อนที่ยอดเยี่ยมตลอดเส้นทางนั้นที่เรามองเห็นเพียงน้อยนิด—ความเอาใจใส่อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบิดาในสวรรค์ของเรา ความเป็นเพื่อนไม่สิ้นสุดของพระบุตรที่รักองค์นี้ ของประธานอันล้ำเลิศของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหล่าเทพในสวรรค์ สมาชิกครอบครัวทั้งสองด้านของมาถัน ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก ครู ผู้นำ และมิตรสหาย ทั้งหมดนี้ และมากกว่านั้นประทานมาเพื่อเป็นเพื่อนเดินทางในชีวิตเราเนื่องจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระองค์ เสียงดังจากยอดเขาคาลวารีคือความจริงที่ว่าเราจะไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังหรือไร้ความช่วยเหลือถึงแม้บางครั้งเราจะรู้สึกเช่นนั้นก็ตาม . . .

“... ขอให้เรายืนเคียงข้างพระเยซูคริสต์ ‘ทุกเวลา และในทุกสิ่ง และในทุกแห่งที่ [เรา] จะอยู่ แม้จนถึงความตาย’ เพราะแน่นอนว่านี่คือวิธีที่พระองค์ทรงยืนเคียงข้างเราเมื่อพระองค์ สิ้นพระชนม์เพื่อเราและเมื่อพระองค์ทรงยืนอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายเพียงลำพัง”

เอลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโครัมอัครสาวกสิบสอง, “ไม่มีใครอยู่กับพระองค์,” *เลียวไฮนา*, พ.ศ. 2009, 108

การประยุกต์ใช้ส่วนตัว: อีสเตอร์นี้ ขอให้ระลึกถึงการเดินทางอย่างโดดเดี่ยวครั้งสุดท้ายของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงเสียสละทุกอย่างที่มีเพื่อให้ท่านและทุกคนบนแผ่นดินโลกได้สะอาดและมีชีวิตนิรันดร์ จงเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีพร้อมของพระองค์ให้พระองค์อยู่ในความคิดและในใจท่านเสมอและจำไว้เสมอว่าท่านไม่มีวันโดดเดี่ยว เพราะพระองค์ทรงอดทนต่อการเดินทางครั้งสุดท้ายในความโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างสิ้นเชิง พระองค์จึงจะไม่ทรงทอดทิ้งท่าน ความรักที่ทรงมีต่อท่านไม่สิ้นสุดและไม่เปลี่ยนแปลง และทรงพร้อมจะมอบสันติสุข การปลอมประโลม และความหวังให้ท่านขณะท่านเดินทางต่อไป ของประธานแห่งการชดใช้ของพระองค์ที่ยืนยันเป็นนิจ และพระองค์ประทานแก่ท่าน ■

ดูว่าปีศาจช่วยให้เราเข้าใจอีสเตอร์ได้อย่างไรที่ [lds.org/go/41817](https://www.lds.org/go/41817)

